



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 21 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,883 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,731,198 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย เสียชีวิตสะสม 22,656 ราย รักษาหายเพิ่ม 14,914 ราย รักษาหายสะสม 2,542,145 ราย ยังรักษาอยู่ 166,397 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 424,782,143 (+1,209,757) ราย เสียชีวิต 5,905,653 (+5,095) ราย รักษาหาย 350,139,553 (+1,589,779) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **ออสเตรเลีย** เตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มต้น 21 ก.พ. 65 **ฮ่องกง** ใช้ท่าเรือใหญ่เป็นที่กักผู้ป่วยโควิด บรรเทาวิกฤติผู้ป่วยล้นรพ. **อังกฤษ** สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงพระประชวรติดเชื้อโควิด 19 เบื้องต้นพระอาการไม่รุนแรง/ รัฐบาลเตรียมยกเลิกมาตรการคุมโควิดทั้งหมด ผู้ติดเชื้อไม่บังคับกักตัว **เกาหลีใต้** ผู้ติดเชื้อโควิดเกิน 1 แสนคน เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน **ญี่ปุ่น** ที่ปรึกษาเรื่องโรคโควิด 19 แนะนำเริ่มพิจารณาลดระยะเวลาล็อกดาวน์สำหรับผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ **กัมพูชา** จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ อาจเพิ่มสูงเป็นตัวเลขหลักในอีกไม่ช้า หาก ประชา.ไม่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด **มาเลเซีย** จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายวันเพิ่มสูงสุดเป็นสถิติใหม่ **จีน** อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นที่พัฒนาจากเทคโนโลยีต่างชนิดกับวัคซีนสองเข็มแรก **สหรัฐอเมริกา** FDA เตรียมพิจารณาอนุมัติให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 4 ในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ **นิวซีแลนด์** พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ใหม่ถึง 2,522 ราย ซึ่งเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, topnews)

- พล.อ.สุพจน์ มาลาเนียม เลขาธิการ สมช. ในฐานะผอ.ศปก.ศบค. กล่าวว่า เตรียมใช้กลไก กกก.โรคติดต่อจังหวัดช่วยบริหารจัดการผู้ติดเชื้อตามมาตรการ สร. คือ คัดกรองพร้อมสื่อสารไปยังผู้ติดเชื้อให้เข้าใจอาการว่าหากไม่มีอาการ ต้องใช้ระบบ HI และ CI เพราะไม่เช่นนั้น รพ.จะรับมือไม่ไหว พร้อมรื้อฟื้นแผนการจัดการเกี่ยวกับรพ.สนาม โดยสั่งการในส่วนของ มท. ให้ดำเนินการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, มติชน, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, sondhitalk, thaipbs)

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา สวทช. โพสต์ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนกำลังใกล้จุดสูงสุดของเดลตา เมื่อปี 2564 แต่ที่แตกต่างกันคือ จำนวนผู้เสียชีวิต ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นสะท้อนว่าภูมิไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะโอมิครอน แต่ป้องกันอาการหนักและรุนแรงได้ดีมาก การปล่อยให้มีผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับสูงนานๆ มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเชื้อที่อาจเกิดขึ้น และผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตที่อาจสูงขึ้นตาม ซึ่งการอยู่ร่วมกับไวรัส คือ วัฏจักรที่ดีที่สุด ดีกว่าการพึ่งพภูมิคุ้มกันจากวัคซีนอย่างเดียว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ch7, sondhitalk)

- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ม.มหิดล โพสต์ถึง ข้อมูลจาก รพ.หลายแห่งในกทม.และจังหวัดใหญ่ๆ เพียงสำหรับรับผู้ป่วยโควิด อาการหนักเริ่มเหลือน้อยจนต้องเตรียมหาทางเพิ่ม แต่ส่วนใหญ่ที่อาการหนัก เป็นจากโรคพื้นฐานเองไม่ได้เป็นจากโรคโควิดโดยตรง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด , เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, thebangkokinsight, sondhitalk)

- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ ม.มหิดล คาดการณ์ผู้ติดเชื้อโอมิครอนรายใหม่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยอัตราเสียชีวิตทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง ส่วนผู้ป่วยหนักปอดอักเสบและใส่เครื่องช่วยหายใจมีจำนวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามระบบสุขภาพยังรับได้ เพราะขณะนี้ใช้เตียงไปเพียง 10% เท่านั้น ทั้งนี้ เริ่มพบผู้เสียชีวิตที่ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม แต่ทั้งช่วงนานกว่า 4 เดือน ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ซึ่งระหว่างนี้จนถึงเม.ย. หากเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสถานการณ์ปีนี้จะสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา รั้งนำขอพรผู้ใหญ่ได้ตามประเพณี แม้ยังไม่ถึงขึ้นเล่นสงกรานต์ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ผู้จัดการ)

- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ โพสต์ข้อความระบุ ขณะนี้การระบาดอยู่ในขาขึ้นในทวีปเอเชีย ผู้ที่ตรวจ ATK เป็นบวก แล้วไม่มีอาการ ให้แยกตัวกักตัวเอง ปฏิบัติตัวเหมือนผู้ติดเชื้อไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ส่วนผู้ที่มีอาการ ถ้ามีอาการน้อยและสามารถแยกตัวที่บ้านได้ ควรอยู่บ้าน นอกจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการยืนยันอย่างรวดเร็ว และเข้ารับการรักษา สถานการณ์ปัจจุบัน คงเป็นไปได้ที่ทุกคนเมื่อตรวจพบเชื้อแล้วจะต้องอยู่รพ. สิ่งที่คุณต้องช่วยกัน คือ ลดการติดต่อโรคให้ได้มากที่สุด

2. ปลอดภัยโควิด 19 ออกจากภาวะฉุกเฉินวิกฤต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (isranews)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายคา กล่าวว่ นายคา ยืนยันรัฐบาลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกประกาศ สธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินฯ กรณีโรคโควิด ดังนั้นผู้ป่วยโควิดยังถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินและสามารถเข้ารับการรักษาในรพ.เอกชนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากสถานพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยโควิดหรือญาติก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกประกาศฉบับเดิม จะถือว่าเป็นการกระทำผิด พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รวมทั้งยังไม่มีการปรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดใดๆ ในขณะนี้

3. ผลวิจัยแอนติบอดียับยั้งไวรัสโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา สวทช. โพสต์ว่า งานวิจัยล่าสุดของทีมวิจัยจากเนเธอร์แลนด์ พบแอนติบอดีที่แยกได้ 1 โคลน ชื่อว่า 87G7 สามารถจับโปรตีนหนามสไปค์และยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสโอมิครอนทั้ง BA.1 และ BA.2 ได้ ผลการทดลองใช้แอนติบอดีในสัตว์ทดลองพบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ดีมาก

4. ประกันภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, มติชน)

-เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ภาพข้อความสนทนา ระบุมีการเตรียมเก็บน้ำลายใส่ขวดไว้ขาย เพื่อหากใครที่ประกันเจอจ่าย จบ ใกล้เคียงอายุ และอยากติดต่อขอซื้อน้ำลาย เพื่อหวังเคลมเงินประกันโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์

-คปภ. เตรียมประชุมหารือรอบที่ 2 ร่วมกับตัวแทน สธ. สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาล ค่าชดเชยแก่ผู้ติดเชื้อโควิดที่มีประกันสุขภาพและประกันโควิด หลังมีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างสธ. กับบริษัทประกันภัย เกี่ยวกับสิทธิความคุ้มครอง จนทำให้ประชาชนเกิดความสับสน

5. เตือนข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ , เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, อินโฟเควสท์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, thejournalistclub, workpointtoday, mcot)

-DES ระบุ พบแนวโน้มการสร้างข่าวปลอมและบิดเบือนข้อมูลในกลุ่มนโยบายรัฐบาล / ข่าวสารทางราชการ เรียกกระแสความสนใจและสร้างความตื่นตระหนก โดยเป็นประเด็นโควิด 34 เรื่อง

6. ยกเลิกมาตรการตรวจเข้มโควิดสำหรับนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ)

-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มแอร์เอเชีย เสนอยกเลิก Thailand Pass, ยกเลิกการตรวจ RT-PCR วันที่ 5 และลดวงเงินประกันโควิดจาก 50,000 เหรียญสหรัฐฯ เหลือ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อความอยู่รอดของสายการบินและความสะดวกของนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thaipbs

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผย เตรียมเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ Test&Go โดยปรับการตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 เป็น ATK แทน ตามข้อเสนอของภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว

7. สถานการณ์การระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, อินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, thaipbs, newtv, TNN, mcot)

-**นครราชสีมา** ผู้ติดเชื้อวันเดียว 718 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มวัยทำงาน ล่าสุดพบปัญหาการครองเตียงต้องจัดตั้งศูนย์พักคอย การกักตัวผู้ป่วยที่บ้านส่วนใหญ่มีข้อจำกัดการใช้ห้องน้ำและสถานที่ค่อนข้างแคบทำให้เกิดการติดเชื้อในครอบครัวมากขึ้น ส่วนหอพักหลายแห่งปฏิเสธไม่ให้เป็นสถานที่กักตัว / **กทม.** เร่งควบคุมการระบาดในชุมชน พบคลัสเตอร์ร้านเกมสายใหม่ ตรวจ ATK ผู้ติดเชื้อ 32 คน / **เพชรบูรณ์** ตรวจร้านค้าในงานมะขามหวานฯ พบผลบวก 17 ราย / **เชียงใหม่** ติดเชื้อ 2,398 ราย มาจากการสัมผัสในครอบครัวเป็นหลัก มี 147 คลัสเตอร์ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นสูงสุด / **สงขลา** ผู้ติดเชื้อ 227 ราย

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง อสม. อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ขอให้ อสม.ทุกคนทำงานด้วยอุดมการณ์จิตอาสาเพื่อสู้ภัยโควิด 19 และสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับปชช. พร้อมเผยภายในกลางเดือนมีนาคมนี้ อสม.จะได้รับเบี้ยเลี้ยงภัยตกเบิก สนับสนุนการทำงานป้องกันควบคุมโรคในช่วงสถานการณ์โควิด 19 คนละ 2,500 บาท และในเดือนเมษายนอีกคนละ 500 บาท

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, topnews)</p> <p>- พล.อ.สุพจน์ มาลาเนียม เลขาธิการ สมช. ในฐานะผอ.ศปก.ศบค. เผย นายกฯ สั่งการให้เปิดภาคเรียนให้มากที่สุด โดยให้เตรียมมาตรการต่างๆ รองรับ ทั้งนี้ เตรียมเสนอมาตรการเข้าที่ประชุม ศบค. เพื่อให้รร.เปิดภาคเรียนได้ มีการแบ่งโซนพื้นที่ รวมถึงเร่งฉีดวัคซีน ยืนยันวัคซีนลดความรุนแรงจากการติดเชื้อได้</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สังคมออนไลน์สีขาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการ Game On : Digitally Safe and Sound เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์ครอบครัว พร้อมรับมือผลกระทบบนโลกออนไลน์ เพื่อสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย สร้างรากฐานให้เยาวชนสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนะนำบอร์ดเกม "The.Net Threat เกมกลโลกไซเบอร์" มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying) และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้ปกครอง</p>	-
<p>ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ เคล็ด@Web, เว็บไซต์ไทยรัฐ คอลัมน์ เคล็ด@Web</p> <p>- อย. รณรงค์สร้างการรับรู้ประชาชน ให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ได้รับก่อนจะแชร์ข้อมูลให้สังคมรอบข้าง เนื่องจากผู้ประกอบการที่ฉ้อโกงในปัจจุบันมีรูปแบบการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://sure.oryor.com/</p>	-
<p>เด็กไทยเสี่ยงซึมเศร้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ รายงานพิเศษ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ รายงานพิเศษ)</p> <p>- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 สร้างความเสียหายรุนแรงให้กับระบบการศึกษาทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยผลการประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยในช่วงปี 2563-2564 ของกรมสุขภาพจิตพบ ร้อยละ 28 มีภาวะเครียดสูง ร้อยละ 32 มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า ร้อยละ 22 มีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตาย สะท้อนให้เห็นว่าเด็กไทยจำนวนมากกำลังเผชิญกับความเครียดความกังวลและภาวะซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสำรวจสภาพจิตใจของเด็กที่อยู่เสมอ และ จัดหานักจิตวิทยาโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือการเยียวยาสุขภาพจิตเด็ก ซึ่งประเทศไทยยังมีจำนวนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับสัดส่วนของนักเรียน</p>	
<p>ไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ) เว็บไซต์ (มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ)</p> <p>- พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นทุกภาคทั่วประเทศ ขอความร่วมมือสำรวจแหล่งน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณรอบบ้าน ตามมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร ปวดท้อง ซึ่งอาจมีลักษณะคล้ายกันหลายโรค ทั้งไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และโรคโควิด 19 ให้สวมหน้ากากอนามัย 100% กินยาลดไข้ พาราเซตามอล 1-2 วัน หลีกเลี่ยงยากลุ่มเอ็นเสด เช่น ยาไอบูโพรเฟน แอสไพริน หรือยาแก้ปวดโคโคฟีแนค เพราะมีฤทธิ์ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร ส่งผลทำให้การรักษายุ่งยาก และเสี่ยงมีอาการหนักยิ่งขึ้น แต่หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1422</p>	
<p>อบจ.นนทบุรี พร้อมรับ รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนประเทศไทย และรองนายก อบจ.นนทบุรี เผย อบจ.นนทบุรี พร้อมรับโอน รพ.สต. ที่มีอยู่ปัจจุบัน 77 แห่ง พร้อมโอนแล้ว 18 แห่ง</p>	-
<p>4 องค์กรเคลื่อนไหวตำบลสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ดร.ประกาศิต ภายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนฯ สสส.. กล่าวว่า สสส. ร่วมมือระหว่าง 4 องค์กรหลัก ได้แก่ อบท. ท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของตำบลในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยต่อไป คือ การทำงานเจาะลึกที่ละประเด็น อาทิ เรื่องของผู้สูงอายุ อุบัติเหตุ หรือเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อเข้าไปให้ถึงปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง</p>	-
<p>เพศวิถีศึกษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- CI Talks แพลตฟอร์มคลังวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ได้ยกประเด็น เพศศึกษา มาพูดคุยผ่าน CI Talks อาทิ การแชร์ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในประเทศสวีเดน และคอนเทนต์วิดีโอ จาก พญ.ธันยรัตน์ กังวาลพรโรจน์ หรือ หมอเฟิร์น ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมเนื้อหาเจาะลึกเชิงวิชาการเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย</p>	-

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โดยละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาอย่างครบทุกมิติและตรงไปตรงมา
สร้างเซฟเซ็กซ์ด้วยความเข้าใจ

จัดทำโดย  **สำนักสารนิเทศ** |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel